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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่  3  ประจำปี  พ.ศ. 2566 

วันพุธที่  15  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2566  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายสุขสันต์  ชื่นจิตร ์   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 1 
3. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 2 
4. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
5. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
6. นายบัณฑูรย์  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
7. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
8. นายมนตรี  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
9. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
10. นายดำรงพล  กล้าจริง  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
11. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
12. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
13. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
14. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
15. นายวรวฒุิ  จิตร์จันทึก  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 
16. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
17. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
18. นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
19. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
20. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.แก้งคร้อ 
21. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
22. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
23. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
24. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
25. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 
26. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชุม  

1. ลาป่วย  
1. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
2. ลากิจ 
1. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 
2. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
3. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขียว 
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4. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 
5. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
6. นายรณชัย  นามวิจิตร   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
7. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
8. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
9. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม 

ไม่มี  

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
2. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายไถง  ครอบบัวบาน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายพงค์ศักดิ์  มังสังข์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นางสาวสวรส  ปรีชานันท์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
6. นายพิชัย  พรหมผุย   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายวัลลภ  ไชยคาน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นางทองคูณ  หาญเวช   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. นางสาวนวพรรษ  สกุลอนันท์  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นางมณีรัตน์  ชีวะไพบูลย์  ผู้อำนวยการกองคลัง  
11. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
12. นายกฤษดา  เริงชัยภูมิ  แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. นายสมโภชน์  โชติประยูร  รกท. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. นางจันทร์ทิพ  วงศ์ฮาด  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายระแวง  บุญทศ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นายสังเวียน  งาหัตถ ี  แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
17. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18. นางสาวอุลัยวรรณ  สำราญสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางพรปวีย์  สนธิ์ชัย   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
20. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
21. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนานอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
22. พ.จ.อ.วรรลพ  แสนแก้ว  หัวหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
23. นางสาวอัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
24. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
25. นางสุมาลี  ภโูสภา   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
26. นางสาวนิตยา  บุญขุนทด  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
27. นางสาวพรศรี  ไสยาสน์  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รกน.หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

/28. นางวันเพ็ญ... 
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28. นางวันเพ็ญ  ปลูกชาลี  หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ 
29. นางวราพร  หน่ายครบุรี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2 นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. จ่าเอกปรีชา  มะลิดา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. นางสาวยุพา พินนอก   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. จ่าสิบเอกเกรียงไกร  แตงเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นางปริศรา ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางสาวจุฑามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางสาวชุติมา  หาญเวช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. นายภัทรกร  ประสพผล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายไชยวัฒน์  สภุาพงษ์  พนักงานขับรถยนต์ 
13. นางสาวชนัญชิตา  ลาวิชยั  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูมิ  คนงาน 
15. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
16. นายสมรรถชัย  จิตตะรักษ์  คนงาน 
17. นายพีรพล  กุลทิพย์   คนงาน 
18. นายพจนวัฒน์  ดวงภมร    ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19. นางสาวรินทร์ลภัส  เบญจปรีชานนท์ ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เริ่มประชุมเวลา    14.50 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.50 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่3 ประจำปี พ.ศ.
2566 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้  ได้มี
การบันทึกเสียงไว้เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอคอนสวรรค์ เขต 2              
ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเรียนเชิญ
ท่านกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ                
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่าน บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ วันนี้เป็นการประชุมสภา 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
นายสมชาย  จริยานันทกุล 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ขออนุญาต
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ ก่อนจะเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ 1 วันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ติดภารกิจนะครับ ท่านได้ทำหนังสือมอบหมายให้ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมแทนท่านนะครับ คือ ท่านสมชาย 
จริยานันทกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับต่อไป 
เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบนะครับ  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกลาทั้งหมด 10 ท่านนะครับ  
1. ลาป่วย จำนวน 1 คน  
1. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ อ.ภูเขียว เขต  4   
2. ลากิจ  จำนวน 9 คน 
1. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย อ.บำเหน็จณรงค์ เขต  2   
2. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล อ.ภูเขียว เขต  1   
3. นายอลงกต  ลาสิทธิ์ อ.ภูเขียว เขต  2 
4. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ 3  อ.ภูเขียว เขต   
5. นายประสิทธิ์  พาจันทร์ เขต อ.บ้านแท่น 
6. นายรณชัย  นามวิจิตร อ.คอนสาร เขต  1    
7. นายอธิชานนท์  มักขุนทด เขต อ.ซับใหญ่ 
8. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว อ.หนองบัวแดง เขต  3   
9. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์ อ.เกษตรสมบูรณ์ เขต  3   
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 2  
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
- มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ  มีไหมครับ  ถ้าไม่มี
ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
ญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกมูลนาค 
ม.5 ต.ห้วยไร่-บ้านโสกหาด ม.2 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์                  
จ.ชัยภูมิ ขอเรียนเชิญ ท่านรองสมชาย ครับ  
กราบเรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการขุด
ลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกมูลนาค ม.5 ต.ห้วยไร่-บ้านโสกหาด 
ม.2 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ มอบ นายไถง ครอบบัว
บาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าว
รายงานแทนครับ 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบ เรียนท่ านประธานสภ าที่ เคารพครับ  กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับมอบหมายให้ อ่านญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการขุดลอกลำ               
ห้วยอีสานเขียว บ้านโสกมูลนาค ม.๕ ต.ห้วยไร่-บ้านโสกหาด ม.๒ 
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ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  กองพัสดุและทรัพย์สิน             
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำสัญญาจ้างขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว          
บ้านโสกมูลนาค ม.๕ ต.ห้วยไร่-บ้านโสกมูลนาค ม.๒ ต.ช่องสามหมอ 
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ วงเงินทำสัญญาจำนวนเงิน ๔๙9,๐๐๐.-บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กับ หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างว่าไม่สามารถ
ดำเนินการขุดลอกลำห้วย ดังกล่าวได้เนื่องจากพ้ืนที่ด้านล่างของ               
ลำห้วยมีหินและชั้นดินดาน จึงทำให้ไม่สามารถขุดลึกลงไปตามแบบได้ 
จากการลงตรวจสอบพ้ืนที่ดำเนินการแล้ว พบว่าพ้ืนดินชั้นด้านล่าง
ของลำห้วยมีหินและชั้นดินดานจริง จึงทำให้ไม่สามารถขุดลึกลงไป
ตามแบบที่กำหนดไว้ที่ความลึก ๑.๕0 เมตร ได้โดยสามารถขุดได้จริง
ที่ความลึกเพียง ๑.๒๐ เมตร เท่านั้น และผลงานที่ผู้ รับจ้างได้
ดำเนินงานไปแล้ว คิดเป็นปริมาณงานได้ ๘๕ .๖๕% จากปริมาณ               
งานเดิม รายละเอียดดังนี้ 
จากเดิม ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกหาด ม.๕ ต.ห้วยไร่ - 
บ้านโสกหาด ม.๒ ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  
สภาพเดิม ลำห้วยปากกว้าง 10.00 ม. ก้นกว้าง 7.00 ม. ยาว 
๑,๕๐๐.00 ม. ลึกเดิม ๑.๕๐ ม.  
ดำเนินการ ขุดลอกปากกว้าง ๑๒.๐0 ม. ก้นกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว 
๘๔๒.๐๐ ม. ลึก ๑.50 ม. (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑ 
ป ริม าตรดิ น ขุ ดลอก ๑ ๓ ,423.50 ลบ .ม . วงเงิน ค่ าก่ อส ร้ า ง 
๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
เปลี่ยนแปลงเป็น ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกมูลนาค ม.๕                
ต.ห้วยไร่-บ้านโสกหาด ม.๒ ต.ช่องสามหมออ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  
สภาพเดิม ลำห้วยปากกว้าง ๑0.00 ม. ก้นกว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว                  
๑,๕0๐.๐0 ม. ลึกเดิม ๑.๕๐ ม.  
ดำเนินการ ขุดลอกปากกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๖.๖๐ ม. ยาว 
๙๔๒.๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๑ 
ปริมาตรดินขุดลอก ๑๑,๖๔๓.๐๐ ลบม. วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๗๖,๙๓๕ 
บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) วงเงินลดจาก
วงเงินที่ทำสัญญาจำนวนเงิน ๒๒,๐๖๕ บาท(สองหมื่นสองพันหกสิบ
ห้าบาทถ้วน) ผู้รับจ้างยินยอมรับเงินเท่ากับวงเงินที่ลดลง (รายละเอียด
ตามเอกสารตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน) แนบท้ายญัตตินี้ 
หลักการ 
๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามมาตตรา ๙7 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์
เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา 
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นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคา
ของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น
ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง             
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้อง
ได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ 
แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณีด้วยเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่ งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่กรณี                   
ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น  
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  พ .ศ .๒๕๖๓  การโอนและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
เหตุผล เพ่ือให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประชาชนในพ้ืนที่มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเศรษฐกิจทั่วทั้งจังหวัด   
จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงประมาณรายจ่ายโครงการ                 
ชุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกมูลนาค ม.๕ ต.ห้วยไร่ - บ้านโสกหาด 
ม.๒ ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ตามรายละเอียดข้างต้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกมูลนาค ม.๕ 
ต.ห้วยไร่-บ้านโสกหาด ม.6 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  
ต่อสภาฯ เพ่ือจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  นายอร่าม                     
โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 
22 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติแก้ไขโครงการขุดลอกลำห้วย
อีสานเขียว บ้านโสกมูลนาค ม.5 ต.ห้วยไร่ -บ้านโสกหาด ม.2                
ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภู มิ  กรุณายกมือด้วยครับ 
เห็นชอบ 21 ท่านนะครับ ท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
งดออกเสีย 1 ท่าน  สรุปมติเห็นชอบ 21 ท่าน มติเป็นเอกฉันทน์ะครับ  
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินโครงการ โครงการก่อสร้าง             
ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก  สายทาง บ้ านโนนสะอาด หมู่ ที่  4                
ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เรียนเชิญท่านรองฯ สมชาย ครับ 

 
/นายสมชาย... 
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นายสมชาย  จริยานันทกุล 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
  
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายไถง  ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจุด
ดำเนินโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ -            
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
มอบ นายไถง  ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบ เรียนท่ านประธานสภ าที่ เคารพครับ  กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
มอบหมายให้อ่านญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์ – บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 
ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เรียน  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ  ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวใหญ่ วิศวกรรม  
เพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ –                  
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
จำนวนเงิน 499 ,000.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)         
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 122 /2565  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565  นั้น 
เนื่องจากได้รับแจ้งจาก นายบุญเทียม ไสอาสน์  ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด     
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด ได้ทำหนังสือเพ่ือขอย้ายสถานที่ดำเนินการ
ก่อสร้าง เนื่องจากถนนที่จะก่อสร้างเป็นถนน คสล. เป็นถนนที่
ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นส่วนน้อย จึงขอย้ายจุดก่อสร้างถนน คสล. มายัง
จุดที่ชาวบ้านใช้ในการสัญจรเป็นจำนวนมาก และถนนมีความชำรุด
เสียหายมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  จึงได้ทำการประชาคมหมู่บ้าน          
ขอความเห็นชอบที่จะย้ายสถานที่ดำเนินการก่อสร้างต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ออก
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จึงได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมงาน ทำการ
เปรียบเทียบปริมาณงาน จากเดิม  จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 
15.811986, E 102.246073 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  N 
15.810154,  E 102.246556 ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.      
ผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา0.15 เมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20  เมตร  
วงเงินค่าก่อสร้าง 499,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
เปลี่ยนแปลงเป็น จุดเริ่มต้นโครงการที่ขอย้าย พิกัด N 15.810162  
E 102.249543 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ขอย้ายใหม่พิกัด N  15.808996 
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E 102.248120 ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 840.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  วงเงินค่าก่อสร้าง 
499,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
หลักการ 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 165 การแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์
เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคา
ของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น
ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้
รับ รองจากวิศวกร สถาปนิ กและวิศวกรผู้ ช ำนาญ การ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ 
แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณีด้วย เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  
ได้รับอนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ.2563 ข้อ  29  การแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน์
สูงสุดในการใช้งาน จึงเห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 4  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอคอนสวรรค์ – บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 
ตำบลลาดใหญ่   อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงจุด
ดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง                 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์  –              
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 
23 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจุดดำเนิน 
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โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง             
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ - 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 22 ท่านนะครับ ท่านใดไม่เห็นชอบ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 1 ท่าน สรุปเห็นชอบ 22 ท่าน
มติเป็นเอกฉันท์นะครับ   
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล              
บ้านหนองหญ้าโก้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เชิญท่าน
รองฯ สมชายครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าโก้ง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบนายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบ เรียนท่ านประธานสภ าที่ เคารพครับ  กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับมอบให้อ่านญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าโก้งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิตามที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าโก้ง ได้ขออนุมัติ
จัดซื้อครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์  All in One สำหรับสำนักงาน จำนวน                  
1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน                  
1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่  1 (20 
P/m) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. โต๊ะทำงาน (ขนาด 150 x 60 x75 ( ย x ก x ส )  พร้อมลิ้นชัก
ด้านขวา 2-3 ชั้น)  จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3 ,800 บาท เป็นเงิน 
7,600 บาท 
2. โต๊ะทำงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า 140 x 60 x75 ( ย x ก x ส ) มีตู้
ด้านข้างขวา สำหรับเก็บของ)  จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 13 ,000 บาท  
เป็นเงิน 13,000 บาท 
3. เก้าอ้ีทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (พนักพิงและเบาะบุฟองน้ำหุ้มหนัง 
ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ 
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PU สีดำ ปรับระดับได้) จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3 ,000 บาท เป็นเงิน 
12,000 บาท 
4. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU (ขนาดไม่ต่ำ
กว่ า  12 ,000  BTU ได้ รับ เครื่ อ งหมายผลิ ตภัณ ฑ์ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5) จำนวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 16,800 บาท เป็นเงิน 33,600 บาท 
5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น เป็นประตูเหล็กแบบ 2 บานประตู  มีกุญแจพร้อมมือจับ 
จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
6. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท 
เป็นเงิน 9,000 บาท 
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. ตู้ เย็น ขนาด 7 คิวบิคฟุต แบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้  ๆ ละ 
8,500 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท 
2. เครื่องซักผ้า แบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม จำนวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 8,900 บาท 
3. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันน้ำไม่ต่ำกว่า 120 Barr กำลังไฟ 
1,700 วัตต์ ความยาวสายมากกว่า 8 ม. อัตราการไหลของน้ำมากกว่า 
450 ลิตร/ ชั่วโมง มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
1. เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์
ระยะการส่งน้ำ 18 เมตรขึ้นไป ระยะการดูดน้ำไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
อัตราการไหลของน้ำมากกว่า 18 ลิตร ต่อนาที มีคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท 
เป็นเงิน 8,500 บาท รวม 13 รายการ ตั้งไว้เป็นเงิน 161,100 บาท               
(หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖4 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม , บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ฉบับ เดือนธันวาคม 2565 และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณราคาตามท้องตลาด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระเบียบราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้อ 
3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงินบำรุงให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ วรรคหนึ่ง การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

/สิ่ง... 
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สิ่งก่อสร้างให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
หนองหญ้าโก้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัต ินายอร่าม  โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด  
23 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าโก้ง สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ กรุณายกมือด้วยครับ เห็นชอบ 21 ท่านนะครับ              
ท่านใด ไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 2 ท่าน              
มติเห็นชอบ 21 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
ห้วยน้ำคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เชิญท่านรองฯ               
สมชาย ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะ
ผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบนายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครอบบัวบานครับ 
 
กราบ เรียนท่ านประธานสภ าที่ เคารพครับ  กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับมอบหมายให้อ่านญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิตามที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ได้ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 
BTU (ได้รับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)               
มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30 ,900 บาท                   
รวมเป็นเงิน 30,900 บาท 

/ประภท... 
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ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ 
1. รถเข็นทำแผล(ชนิดมีอ่าง) จำนวน 1 คัน ๆ ละ 11,000 บาท               
รวมเป็นเงิน 11,000 บาท 
2. เตียงตรวจภายใน มีขนาดไม่น้อยกว่า 57x185x80 เซนติเมตร 
สมารถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนลำตัวและมีอุปกรณ์ใช้งานครบ 
จำนวน 1 เตียง ๆ ละ 19,500 บาท รวมเป็นเงิน 19,500 บาท 
3. ชุดตรวจหู ตรวจตา จำนวน 1 ชุด ๆ ราคาชุดละ 25 ,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 
รวม 4 รายการ ตั้งไว้เป็นเงิน 86,400 บาท ( แปดหมื่นหกพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2565 และบัญชีรายการครุภัณฑ์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 2565 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303                 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่าย
จากเงินบำรุงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ วรรคหนึ่ง การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อนุมัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
ห้วยน้ำคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม 
โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  เชิญท่านวรวุฒิ 
จิตร์จันทึกครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก นายวรวุฒิ  
จิตร์จันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 
อำเภอบ้านเขว้าครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยน้ำคำ มีระยะห่าง
จากโรงพยาบาลบ้านเขว้า เกือบประมาณ 40 กิโลเมตร ก็ต้องขอบคุณ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ขออนุเคราะห์สนับสนุน ไม่ว่าจะ
เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ขอขอบคุณแทนพ่ีน้อง
ชาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ขอขอบคุณครับ 
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มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 23 ท่าน 
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านห้วยน้ำคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรุณา
ยกมือด้วยครับ เห็นชอบ 22 ท่าน มีท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ             
ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 1 ท่าน มติเห็นชอบ 22 ท่าน มติเป็น        
เอกฉันท ์นะครับ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               
โนนน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เชิญท่านรองฯ 
สมชาย ครับ 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลโนนน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มอบ 
นายไถง  ครอบบัวบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านเลขาฯ ไถง ครอบบัวบาน ครับ 
 
กราบ เรียนท่ านประธานสภ าที่ เคารพครับ  กระผมนายไถง                
ครอบบัวบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ได้รับมอบหมายให้อ่านญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  ตามที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ 
1. เครื่องซีลอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
2. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงแบบอัดแน่นสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ 
จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1. เก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก จำนวน ๒๐ ตัว ๆ ละ ๖๕๐ บาท เป็นเงิน  
๑๓,0๐๐ บาท  
2. ชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว ๆละ 580 บาท เป็นเงิน                 
580 บาท  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
1. เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 
เป็นเงิน 12,000 บาท เพ่ือใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดซึ่งใช้งานมา
นานกว่า ๑๐ ปี 

/ประเภท... 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมซึ่งใช้งานมานานกว่า ๗ ปี 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
เป็นเงิน 22,000 บาท 
รวม 7 รายการ ตั้งไว้เป็นเงิน 122 ,580 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
สองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม , บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ เดือนธันวาคม 2565 , บัญชี
รายการครุภัณฑ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พฤษภาคม 
2565 และเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์            
ตั้งงบประมาณราคาตามท้องตลาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7303 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ งานด้านการเงินการคลังของ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระเบียบราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้อ 3 
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่ายจากเงินบำรุงให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  วรรคหนึ่ง การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ โดยจ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน
น้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ นายอร่าม  
โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 24 ท่าน 
รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               
โนนน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรุณายกมือด้วย
ครับ เห็นชอบ  23 ท่านนะครับ ท่านไม่ เห็นชอบมีไหมครับ                
ไม่มีนะครับ งดออกเสียง 1 ท่าน คือประธานนะครับ มติเห็นชอบ 
23 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 

/ระเบียบวาระท่ี  8 ... 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายสมชาย  จริยานันทกุล 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 

เรื่องอ่ืน ๆ ครับ  
ครับเชิญท่านชาญณรงค์ ผดุงขวัญครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมชาญณรงค์ ผดุงขวัญ 
สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอภักดีชุมพล ได้รับการร้องเรียนจาก รพ.สต. 
เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. นะครับ ก็มีอยู่ 2 ประการคือหลังจากถ่ายโอน 
รพ.สต. เข้ามาอยู่ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับ แล้วผล
ที่ได้รับ ก็คือเรื่องการกู้เงินครับ การกู้เงินของเจ้าหน้าที่ ตอนนี้นะครับ 
มีทางธนาคารได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่นะครับ ว่าไม่สามารถที่จะ              
กู้ธนาคารออมสินได้นะครับ เพราะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้นยังไม่ได้ทำ MOU นะครับ นี่เป็นคำที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่นะครับ 
และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องค่าครองชีพเดือนละพันกว่าบาทนะครับ
ของเจ้าหน้าที่ที่ได้แจ้งผมมานะครับ ตรงนี้ผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆ              
ก็อยากจะถามนะครับ ว่าในกรณีที่เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อน รพ.สต. 
สังกัดกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็น
กระทรวงมหาดไทยนะครับ ระเบียบสิ่งต่าง ๆ ตรงนี้ไม่ทราบนะครับ 
ว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ จะมีนโยบายที่จะช่วยเหลือ               
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ จะบรรเทาอย่างไรนะครับ 
อันนี้คือคำถามแรกแต่ส่วนในข้อเสนอนะครับ ในการถามในครั้งนี้ ผม
อยากจะเสนอว่าอย่างนี้นะครับ ควรจะเปิดเวทีให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหลาย ๆ ประการ สิ่งต่าง ๆ ตรงนี้นะครับ แต่ละพ้ืนที่
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไหน ๆ เราก็จะเป็นแม่หลักแม่ข่ายของ รพ.สต. ทุก 
รพ.สต. ในจังหวัดชัยภูมิแล้ว ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ ก็อยากจะให้
พวกเรารับฟัง โดยเฉพาะฝ่ายบริหารนะครับ ด้วยความเคารพสิ่งต่าง ๆ 
ทราบครับ ว่าฝ่ายของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางสมาชิกนะครับ ทาง
ท่านนายกก็ดี ถ้าเรารู้ปัญหาเราก็จะได้แก้ไขช่วยกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ ส่วนปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ปัญหาที่เรา
จะประชุมวันไหน หรือว่าจะชี้แจง หรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่นะครับ             
มาแจ้ง หรือมาพบกับหัวหน้าฝ่ายส่วนต่าง ๆ  นะครับ ก็อยากจะให้ทำในเร็ว
วัน เพราะปัญหามันก็น่าจะเกิดมาเรื่อย ๆ นะครับ ก็ขอคำตอบด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ  
เชิญท่านรองสมชายครับ 
 
ครับ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ต้องขอบพระคุณนะครับ จริง ๆ แล้วมัน
ไม่ใช่ข้อร้องเรียน อันนี้ข้อปรึกษานะครับ ผมนั้นก็รู้เมื่อเช้านี้ และ
จริงๆ แล้วการกู้เงินปกติแล้วมันก็กู้ได้นะครับ ไม่จำเป็นว่าสังกัด
องค์การบริหาร หรือว่าสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ อันนี้ที่ 
 

/ท่าน... 
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นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายสังเวียน  งาหัตถ ี
รกน. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านว่าเจ้าหน้าที่คือลูกจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ไม่ใช่เป็น
ข้าราชการ เป็นพนักงานจ้าง เพราะฉะนั้นมีรายละเอียดอยู่ครับ              
ผมกำลังแก้ไขปัญหาอยู่ในฐานะรับผิดชอบ กองสาธารณสุขกำลังเริ่ม
แก้ไขเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากนะครับ และการ
ถ่ายโอนครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบ ผมบอกได้เลยนะครับ  ยังมีการ
ประสานสมาพันธ์ ประสานกับกระจายอำนาจ ประสานกับกระทรวง
ตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวให้ทางรักษาการ ผอ.กอง
นะครับ ท่านสังเวียนตอบข้อซักถามของท่านครับ 
เชิญท่านสังเวียนครับ 
 
ครับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่าน
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายสังเวียน งาหัตถีครับ ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า            
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขนะครับ ก็ขอตอบ 2 ประเด็นคำถามนะครับ     
ก็คือคำถามแรกนะครับ ก็คือในเรื่องของการกู้เงินนะครับ ก็คือการ            
กู้เงินนั้นจะมีเงื่อนไข ของธนาคารเองนะครับ เงื่อนไขที่สำคัญอันแรกก็
คือจะต้องเป็นข้าราชการนะครับ ต้องเป็นข้าราชการไม่ว่าสังกัดไหนก็
ตามนะครับ แต่ว่าเงื่อนไขท่ี 2 ก็คือในหลักการการกู้เงินนะครับจะต้อง
มีเงินเดือนนะครับ ที่เหลือด้วยนะครับ เงินเดือนเขาเขาจะดูเงินเดือนที่
เหลือแล้วธนาคารสามารถหักได้นะครับ เพราะเขาจะดูตรงนี้นะครับ 
ถ้าสมมุติ ว่าลองหักแล้วกู้เงินในจำนวนเท่าไหร่หักแล้วหักไม่พอการหัก
อย่างนี้ครับ ธนาคารเขาก็จะไม่อนุมัติ ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขของ อบจ. 
และ อบจ.ก็คือเป็นผู้ที่ รับรอง รับรองเงินเดือน รับรองการเป็น
ข้าราชการเท่านั้นเองนะครับ อันนี้แต่ประเด็นนี้เราก็จะรับไว้นะครับ
ในประเด็นที่จะแก้ปัญหาร่วมกันนะครับ แล้วก็ประเด็นที่ 2 นะครับ 
ตอบคำถามในเรื่องของลูกจ้างนะครับ ลูกจ้างตอนนี้นะครับ ลูกจ้าง
ของ รพ.สต.ครับ จะมีลักษณะมี 2 ประเภท ๆ ที่ 1 ก็คือลูกจ้างทั่วไป
เงินบำรุงนะครับ อันนี้ใช้เงินบำรุงนะครับ คือ รพ.สต.เราจะมีเงินบำรุง
โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล 
และหน่วยบริการสาธารณสุขนะครับ คือพูดง่าย ๆ ว่าตอนนี้ลูกจ้าง
ของ รพ.สต.  มี 2 ตำแหน่งนะครับ คือ ลูกจ้างทั่วไปกับลูกจ้างวิชาชีพ 
คำว่าลูกจ้างวิชาชีพก็หมายถึงว่าวิชาชีพต่าง ๆ ที่เขายังไม่ได้บรรจุเป็น
ข้าราชการ เขาก็อยู่ในตำแหน่งลูกจ้างวิชาชีพนะครับ ซึ่ง 2 ตำแหน่งนี้
จะไม่มีเงิน ที่ท่านถามนะครับ ไม่มีเงินค่าครองชีพนะครับ เขาจะมีเรท              
มีอัตราของเขาเองนะครับ ซึ่งจะมีระเบียบ ตอนนี้เราใช้ระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุขไปโดยอนุโลมนะครับ ส่วนลูกจ้างที่จ้างโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ก็จะมีสองลักษณะซึ่งตอนนี้ รพ.สต. 
 

 
/เรา... 



๑๗ 
 

 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายสมชาย  จริยานันทกุล 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรายังไม่ได้จ้างตามลักษณะของลูกจ้าง อบจ.ครับ คงจะตอบคำถาม
ท่านแค่นี้นะครับ  
ครับ เชิญท่านชาญณรงค์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ คือการตอบคำถาม
ของท่านนะครับ คือต้องขอบคุณในคำถามคำตอบนะครับ แต่สิ่งหนึ่ง
นะครับ ก่อนที่เขาจะย้ายมานะครับ ต้องฟังคำถามก่อนนะครับ ก่อนที่
เขาจะย้ายมา เขามีสิทธิ์กู้ได้ แต่พอเขาย้ายมา เขากู้ไม่ได้ทั้ง ๆ ที่
ตำแหน่งเดียวกัน อัตราเงินเดือนอะไรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาก้าวขา
ผิดมาหาเราเท่านั้น นี้คือคำถามครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านรองสมชายครับ 
 
ครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คำถามที่ท่าน สจ. ได้กล่าวมานั้น ไม่น่าจะ
ถูกต้องเท่าไหร่นะครับ ผมขอกราบเรียนเลยครับ  ว่าระเบียบนั้น                
เขาบอกแล้วว่ามาแล้วไม่ต่ำกว่าอยู่ที่เดิม พวกเรานั้นพยายามแก้ไข               
สุดฤทธิ์ ลักษณะถ้าเป็นข้าราชการประจำนะครับ ของ รพ.สต.นั้น            
เข าจ ะ ไม่ ได้ ต่ ำ ก ว่ าที่ ที่ เป็ น อ ยู่ แ ล้ ว น ะค รั บ  นี่ คื อ เรื่ อ งจ ริ ง                    
ส่วนลูกจ้างนั้น จริง ๆ แล้วไม่ได้มีการถ่ายโอนนะครับ มีการจ้างใหม่
ด้วยซ้ำไป แต่ว่ามันมีอยู่ 2 ลักษณะ ซึ่งผมก็พยายามสร้างความเข้าใจ
ตรงนี้ อยู่นะครับ  เพราะว่าลูกจ้างก็ อีกส่วนหนึ่ งเขาจะไม่ เรียก
เหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เปลี่ยนสัญญาใหม่แต่ใช้
กฎระเบียบเดิมนะครับเปลี่ยนสัญญาใหม่ใช้กฎระเบียบเดิม ซึ่งเปลี่ยน
มาให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ เซ็นสัญญาต่อจาก
กระทรวงสาธารณสุขนะครับ ส่วนที่ท่านว่าลูกจ้างที่จ้างแล้วกู้ไม่ได้                       
มันต้องมีขัดแย้งอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ       
คงจะเป็นบางส่วนเท่านั้น แล้วก็ท่านบอกว่าการเรียกประชุมนั้น
ประชุมต่อเนื่องครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ประชุม รพ.สต.ทั้งหมด               
ไม่เห็นมีใครว่าอะไรนะครับ ทำไมหัวหน้า รพ.สต. ทำไมไม่เอาปัญหา
ตรงนี้ไม่มีนะครับ พ่ึงจะได้ยินจาก สจ. เมื่อเช้ามาถาม ผมก็ได้บอกให้
ไปหา ผอ.สังเวียนนะครับ แล้วไปถามรายละเอียดเรื่องนี้เพราะว่าแก
จะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ลึกเพราะว่าย้ายมาจากโรงพยาบาลนะครับ              
เขาจะรู้ระเบียบลึกส่วนผมนั้นนะบางครั้งยังเรียกไม่ถูกเลย เพราะว่า
ศัพท์หมอนั้นเยอะมากนะครับ แล้วเงินหลายส่วนหลายขยักผมจึงมี
ความมั่นใจว่าไม่ใช่มาอยู่อบจ.แล้วจะเสียหาย ผมบอกได้เลยว่าจะดีขึ้น
ด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากจะมีเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
ส่วนที่เขาจะได้ sml มาอีกนะครับ แล้วก็เงินที่พึงจะได้หมดครับ แต่ว่า
มีบางส่วนซึ่งสำนักงบประมาณยังไม่ได้โอนมา มันเกี่ยวกับเงิน กบข.
หรือว่าอะไรต่ าง ๆ เหล่ านี้  ซึ่ งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรา                
ก็พยายามจ่ายโดยหัวหน้าส่วนการคลัง ก็ทำรายละเอียดและจ่ายไป 

/ทั้งหมด... 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายสังเวียน  งาหัตถ ี
รกน. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายวรวุฒิ  จิตร์จันทึก 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายชาญณรงค์ ผดุงผล 
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งหมดนะครับยังขาดเงินอีก 4 ล้านกว่าบาท ด้วยซ้ำไป ซึ่งจะต้องได้
ยืมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจ่ายไปก่อน ซึ่งสำนักงบนั้น
ยั งไม่ ได้ โอนมานะครับพยายามแก้ ไขปัญ หาทุ ก เรื่ องนะครับ 
เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปบอกว่ามาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
เสียหายไม่ใช่ครับ ผมกำกับดูแลอยู่ตรงนี้ พยายามแก้ไขหมดทุกอย่าง
ทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้น ท่านสังเวียนชี้แจงต่อครับอีกนิดหนึ่งครับ 
เชิญท่านสังเวียนครับ 
 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่านคณะ
ผู้ บ ริ ห าร  ท่ าน สม าชิ ก ผู้ สู ง เกี ย รติ ทุ กท่ าน น ะค รับ  ส ำห รั บ                
ในเรื่องนี้ผมจะไปหารายละเอียดมานะครับ ว่ามันติดประเด็นไหน
เดี๋ยวผมจะเป็นผู้ประสานงานให้ครับ ไม่น่ามีปัญหาครับ ในเรื่องของ
การกู้ เงิน ถ้าเข้าเงื่อนไขก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวผมจะไปสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ 
เชิญท่านวรวุฒิ จิตรจันทึกครับ 
 
ครับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                    
ท่ านนายกองค์การบริห ารส่ วนจั งหวัดชั ยภู มิ  คณ ะผู้ บ ริห าร                   
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน
ครับผมขออนุญาตสอบถามท่านสมาชิก  ว่าทางเจ้าหน้าที่หรือ               
พนักงานจ้างเขาได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขด้วย                
ไหมครับ ถ้าเป็นสมาชิกออมทรัพย์สาธารณสุข ผมว่าเรื่องกู้เงินอย่างไร
เขาก็ให้กู้ครับ ถ้าเป็นสมาชิกใช่ไหมครับท่านสังเวียนนะครับ ผมคิดว่า
คงไม่ยากมันก็จะเหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ. นะครับ ใครเป็น
สมาชิกก็สามารถกู้ได้ก็เรียนเชิญทาง รพ.สต. มาสมัครสหกรณ์ของ
อบจ. ด้วยนะครับ จะได้มีแหล่งเงินทุน 2 แหล่งนะครับ ขอบคุณครับ 
ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านชาญณรงค์
ครับ 
ครับเรียนท่านประธานสภานะครับ ก็คงจะมีคำตอบน่าจะประมาณ                 
นี้นะครับ ไม่เป็นไรครับท่านขออนุญาตนะครับ  ก็คงจะมีคำตอบ                 
ให้เร็ว ๆ นี้อีกเรื่องหนึ่งครับก็ขอสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งครับ ขออนุญาต
ท่านประธานนะครับ ขอสอบถามท่าน ผอ.กองช่างนะครับ ในการ
ประชุมครั้งที่แล้วนะครับ  ก่อนหน้าเป็นครั้งที่  1 นะครับ ผมได้
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสะพานบ้านวังตะกู ตำบลแหลมทองนะครับ                
ก็เป็นอีกหนึ่งตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผมนะครับ คือภาพ              
ผมลงในกลุ่มไลน์ส่วนหนึ่งนะครับ  และวันที่  18 ที่จะถึงนี้ก็ เป็น               
งานบุญใหญ่ประจำปีหลาย ๆ พ้ืนที่หลาย ๆ จังหวัดไม่ว่าจะเป็น             
ทางภาคกลาง ภาคใต้ก็มานะครับ ภาคเหนือก็มา แต่สะพานที่จะใช้
ข้ามนะครับ เพ่ือนสมาชิกหลายคนก็เคยไปครับ ด้วยความศรัทธาเป็น
สถานที่ที่เป็นหน้าเป็นตา แต่สะพานที่จะข้ามไปนั้นอันตรายมากนะครับ 

/ผม... 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายสมชาย  จริยานันทกุล 
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายนเรศ  รักเพ็ง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผมก็ ได้นำเรียนถึงว่าช่วงนี้ เป็นฤดู เก็บ เกี่ยว  โดยเฉพาะพืชผล             
ทางการเกษตร ได้นำเรียนแล้วว่า หากผ่านสะพานตรงนี้นะครับ          
เพียงแค่ 40 เมตรนะครับ กับอีกเส้นทางหนึ่งใช้ระยะทางประมาณ                
8 - 9 กิโลเมตรต่อ 1 ครั้งนะครับ ต่อ 1 ครั้งกลับก็อีก 8 - 9 กิโลเมตร
ปัญ หาของพ่ี น้ อ งก็ คื อค่ า ใช้ จ่ ายมัน เพ่ิ มแล้ วทุ กวันนี้ น ะครับ                
พอค่าใช้จ่ายเพ่ิมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก็เพ่ิมนะครับ เรื่องอันตรายสิ่ง                
ต่าง ๆ ไม่ต้องพูดถึงครับ ถนนหนทางที่มันเกิดขึ้นผมก็อยากจะนำ
เรียนสอบถามว่าในโครงการที่ผมได้เสนอทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมานะครับ ว่าดำเนินการถึงขั้นใดแล้วนะครับประเด็นแรก              
นะครับ ประเด็นที่ 2 ช่วยเร่งนะครับ ช่วยเร่งนิดหนึ่งเพราะว่าพ่ีน้อง
นั้นสอบถามผมนี่เข้าปีที่ 2 แล้วปีที่ 2 ก็ทำงานมาก็บอกกับพี่น้องว่าได้
ทำแล้ว แต่ยั งไม่ ได้ ทำครับ  ตรงนี้ ขออนุญาตฝากถามนะครับ                
ว่าดำเนินการถึงไหนแล้วนะครับ ขออนุญาตท่านประธานนะครับ                 
ให้ท่านผู้บริหารเป็นผู้ตอบครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านรองสมชายครับ 
 
ครับกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติ เรื่องนี้ผมก็ไปดูด้วยตาตัวเองแล้วก็จริง ๆ แล้วสะพาน              
ตัวนี้มันเป็นสะพานเหล็ก ข้ามไปมันก็บิดไปบิดมา แม้แต่กระจกรถ          
ก็ต้องบิดไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นไป แล้วมันก็ส่ายมันก็น่าให้ สจ. ไปมาบ่อยๆ
เมื่อ สจ.ขับรถตกสะพานเมื่อไหร่ น่าจะเร็วผมเห็นท่านพูดมาตั้งแต่นู่น
นะครับ ตั้งแต่ต้นผมก็นึกว่าท่านนั้นเอาเข้าแผนแล้วนะครับ ผมไปดูมา
ครั้งหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้แหละครับ ผมไปดูเห็นสภาพตามที่ท่านว่าพอเข้า
อีกทางหนึ่ง4 – 5 – 6 กิโลเมตรได้นะครับ ทางมันก็ไม่สู้จะดีนักเสร็จ
แล้วถ้าข้ามตรงนี้จากลาดยางเข้าไปก็ใกล้แบบที่ท่านพูดทีนี้ปัญหาว่า
ยังไม่ เข้าแผนเลยนะครับ  เพราะฉะนั้นก็ฝากท่าน  ผอ.กองช่าง               
หรือท่านมีการสำรวจอยู่ ในใจแล้วเชิญผอ.กองช่าง  ตอบให้ท่าน                       
สจ. หน่อยครับ เพ่ือความสบายใจของท่านครับ 
เชิญท่าน ผอ.กองช่างครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                  
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการประชุมทุกท่านนะครับ              
ผมนเรศ รักเพ็ง ผู้อำนวยการกองช่างนะครับ ขออนุญาตตอบคำถาม
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านชาญณรงค์นะครับ 
ขออนุญาตเอ่ยนามในส่วนของสะพานข้ามลำเจานะครับ บ้านวังตะกู
นะครับ สำหรับโครงการนี้ได้สำรวจก่อนปีใหม่ ดำเนินการช่วงนั้น ก็จะ
มีเรื่องของอุทกภัยด้วยนะครับจัดทำโครงการทั้งหมด 16 อำเภอ 
เรียบร้อยทั้งหมดแล้วพอเสร็จจะเหลือช่างโครงสร้างอยู่ 1 คนซึ่งก็
ประมาณราคาต้ังแต่ของกองการศึกษาฯ 
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กองช่าง แล้วก็ของสาธารณสุข ก็มาให้คนนายช่างโยธาคนนี้ประมาณราคา 
ซึ่งก็เป็นภาระอันหนักของนายช่างคนนี้  เพราะว่ามีตัวละครคนเดียว
เกี่ยวกับงานโครงสร้าง แต่ว่าด้วยความมานะของนายช่างนะครับ         
ของข้าราชการของ อบจ.ของเราท่านก็ดำเนินการตามที่ท่าน สจ.ถาม
มาเมื่อวาระแรก ทางผมก็ไปสั่งการบอกว่าต้องด่วนหน่อยเพราะว่า
ท่านสมาชิก ท่านก็ท้วงมาถามมา ท่านก็เร่งก็ทำงานเสาร์ – อาทิตย์          
ก็เอาไปทำงานที่บ้านกลางคืน ก็ทำงาน เร่งทำงานที่บ้าน ก็สรุปว่า         
ก็เสร็จแล้วตอนนี้ส่งไปที่กองยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือจะดำเนินการเข้าแผน
เพ่ิมเติมต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ  
ครับเชิญท่านรองสมชายครับ 
 
ครับต้องขอบพระคุณท่านผอ.กองช่าง แล้วก็ขอบคุณท่าน สจ.ชาญณรงค์
ท่านใส่ใจชาวบ้านได้ดีนะครับ ผมไม่เห็นแล้วก็ถามว่าหักไหม ไม่หักแต่
ว่ามันน่ากลัวมากนะครับ ขึ้นสะพานตัวนี้น่ากลัวจริง ๆ ปิดหูช้างเข้าไป
แล้วพอขึ้นไปส่ายจริง ๆ ครับแต่ถามว่าพังไหมไม่พังเพราะว่ารถทุกอ้อย
ข้ามไปข้ามมาไม่รู้เขากล้าข้ามอย่างไรนะครับ ผมไปครั้งเดียวผมบอก
ว่าผมไปทางที่ไปตรงข้ามสะพานดีกว่านะครับ  ผมไปดูผมก็นึกว่า               
ท่าน สจ.นั้นมาผลักดันเข้าแผนไปแล้วปรากฏว่ามาดูแล้วว่าไม่มีใน   
แผนฯ นะครับ ซึ่งผมก็จะช่วยท่านติดตามเรื่องนี้แล้วก็ปีนี้ไม่ทันแล้ว
ครับท่าน เพราะงบประมาณหมดไปแล้วนะครับ ถ้ามีเงินเหลือจ่าย ผมก็
จะกราบเรียนนายกฯ เพราะท่านนายกฯ ก็เห็นอยู่เพราะสะพานตัวนี้
ท่านนายกฯ ก็กำชับให้ผมไปดู ผมก็ไปดูแล้วปรากฏว่าไม่มีในแผนฯ 
ผมก็มารายงานนายกฯ ว่าไม่มีในแผนฯ นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเรา
ร่วมด้วยช่วยกันไม่เป็นไรครับ ท่าน สจ. ผมรับปากว่าตามให้ตอนนี้ก็
อยู่ฝ่ายกองแผนฯ แล้วนะครับ ถ้าแผนฯ บรรจุเข้าเมื่อไหร่ ถ้ามี
งบประมาณก็จะผลักดันให้จริง ๆ แล้วก็เอาเป็นแบบสำเร็จรูปก็น่าจะได้
นะครับ เพราะว่าสะพานตัวนี้ถ้าทำแค่ 4 เมตร ก็น่าจะพอนะครับ 
เพราะว่าทางค่อนข้างจะไม่ใหญ่เท่าไรนักถ้า 4 เมตร ก็ดีครับ ผมว่า
กว้างนะครับ ความกว้าง 4 เมตร ส่วนจะยาวเท่าไหร่นั่นก็ขึ้นอยู่กับ
กองช่างนะครับ ขอบคุณมากครับ 
ครับสะพานแห่ งนี้  ผมก็ ได้ ไปครั้ งหนึ่ งนะครับ  ก็น่ าเห็น ใจกับ             
ท่านสมาชิก วันนั้นไปกับท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ นะครับ ขออนุญาต
เอ่ยนามครับ ก็ขึ้นรถไปท่านนายกฯ ก็ต้องนั่งรถยนต์ต่อนะครับ                
เปิดกระจกข้างก็ไม่ได้นะครับ ขึ้นไปก็เหมือนสะพานเต้นได้นะครับ              
ก็น่าเห็นใจฝากทางท่านผู้บริหารด้วยนะครับ เชิญท่านชาญณรงค์ครับ 
ครับเรียนท่านประธานสภานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ คือบางที
บางครั้งที่พูดในสภาแห่งนี้นะครับ ก็จะพยายามสะท้อนปัญหาสิ่งต่าง ๆ 
ที่มันเกิดขึ้นสะพานที่ท่านไปนะครับ มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับตัวนั้น
มันจะเป็นสะพานเหล็กที่มีเชือกผูกครับ แต่สะพานที่ผมพูดจะเป็น
สะพานไม้ สะพานไม้ด้วยความเคารพครับ พอถึงเวลาที่จะต้องขนถ่าย 
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สินค้าทางการเกษตรชาวบ้านครับ บริจาคไม้ฝาที่อยู่ข้างบ้านตัวเอง
ถอดไปครับ คนละ 4 - 5 แผ่น เห็นสภาพแล้วผมก็เลยผมมานั่งนึก
สภาพว่าใช่ไหมครับ มันจะเป็นสะพานไม้ครับท่าน มันจะเป็นสะพาน
ไม้ที่อีกตัวหนึ่งครับที่ไปวังพญานาคนะครับ ที่จะเป็นสะพานไม้เหมือน ๆ 
กันครับ ปิดกระจกทั้งสองข้าง 2 ทางนะครับ  มันจะอยู่หลังจาก
สะพานเหล็กครับ คอสะพานเหล็กนั้นชาวบ้านเขาจะเรียกว่าโค้งเบียร์
ช้างนะครับ เบียร์อ่ืนไม่ค่อยกินครับ กินแต่เบียร์ช้างครับโค้งนี้ครับ           
กินบ่อยด้วยนะครับ เพราะว่าเบียร์ช้างก็อยู่โซนขอนแก่น ก็จะขึ้นทาง
เหนือก็จะใช้ร่องสายนี้ครับ  โค้งนี้ก็จะกินเบียร์ช้างครับ  ลงเรื่อย
ชาวบ้านก็ได้กินเบียร์ช้างอยู่ตรงนั้น เขาเรียกว่าโค้งเบียร์ช้าง ตรงนั้น
เข้าไปข้างในประมาณสัก 800 เมตรครับ ก็จะมีสะพานที่ท่านรองเข้า
ไปดูนะครับ ท่านรองฯ เลยจะเข้าไปดูตรงนั้น แต่อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ใน
ระห ว่ า งก ล างขอ งห มู่ บ้ าน วั งต ะกู  ซึ่ งอ ยู่ ต ำบ ลแห ลม ท อ ง               
เข้าวังพญานาค อีกเรื่องหนึ่งครับ ต้องขอบคุณนะครับ อย่างสุดซึ้งจริง ๆ 
นะครับ เรื่องหนึ่งก็คือลิฟย์ครับ ที่เราขึ้นมาชั้น 3 ปัญหาผมทราบว่าได้
ชำรุดนะครับมา 2 เดือนกว่าไม่ทราบนะครับ ว่าฝ่ายบริหารทราบหรือ
ยังนะครับ ผมเลยนำเรียนตรงนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุดท้าย
แล้วจริง ๆ ครับผมสัญญาว่าเรื่องสุดท้ายแล้วครับ คือขออนุญาต             
ฝ่ายกิจการสภาคือสิ่งต่าง ๆ ถ้าสมาชิกสภาจังหวัดหลายเขตหลายท่าน
นะครับ ได้นำเรียนถึงหน่วยงานไหนนะครับ ก็อยากจะให้ประสานกับ
สมาชิก ทุกท่านนะครับ ว่าอยากจะให้กิจการสภาทำหนังสือนะครับ 
ทำหนังสือไปหาหน่วยงานนั้น  ๆ อย่างเช่น  ผมนะครับได้ อ่าน
ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องแขวงการทางในสาย 2359 วังใหญ่หนอง
บัวแดงนะครับ ก็ผมได้พูดไปแล้วในครั้งที่ 1 ผมจำได้ครับในครั้งที่ 1 
นั้น ผมได้ทำหนังสือไปแล้ว แต่ก็อยากจะให้สภานะครับ โดยกองกิจการ
สภานั้นได้ทำหนังสือทวงถามไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรือจะเชิญเขา
มาตอบได้ก็ยิ่งดีนะครับ หลาย ๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเครสของผม
หรือว่าหลาย ๆ หน่วยงานบางหน่วยงานอาจจะมีปัญหากับเรื่องป่าไม้
นะครับ บางหน่วยงานอาจจะมีปัญหากับทางหลวงแขวงอะไรต่าง ๆ       
ก็อยากจะให้สอบถาม เพราะว่าการสะท้อนปัญหาของเพ่ือน ๆ สมาชิก
หลายคนหลายท่านนะครับ ก็ทำหนังสือไปอย่างที่ว่าครับ บางทีก็มา
จาก อบต. บ้างบางทีก็ออกมาจากที่พิเศษบ้างนะครับ ก็อยากจะให้
เป็นรูปแบบ โดยที่เราไม่ทิ้งภาระให้กับประชาชน ส่วนหนึ่งหลายคน
หลายโครงการนะครับ ก็เคยถามผมว่าในกรณีที่ทำโครงการนะครับ 
ทำอย่างไร ผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกครับ  บางทีก็ทำไปเขา
ต้องการอะไรก็ไปตามมาให้แค่นั้นเองครับแต่บางทีบางครั้งที่อภิปราย
ในสภา หลายพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับจากออกจากหน่วยงานนั้น ๆ บางทีก็ 
4 เดือน 5 เดือน ผมเข้าใจครับ ว่าหลายหน่วยงานเขาก็มีหน้าที่
รับผิดชอบ แต่ของเราก็รับผิดชอบกับประชาชนของเราในหลาย ๆ 
พ้ืนที่เหมือนกันนะครับ ฝากกองกิจการสภาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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เชิญท่านรองสมชายครับ 
 
ครับกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ เคารพครับ  ผมนั้นอยากจะกราบเรียน
เกี่ยวกับเรื่องสภาหน่อยครับ ตั้งแต่ผมเข้ามา 2 ปี การสอบถามถ้าถาม
ในองค์กรเราใช้แบบกระทู้ถามถ้าสอบถามโดยการอ่ืนใช้แบบสอบถาม
ทำถึงประธานสภาแล้วประธานสภาก็ทำหนังสือออกไปข้างนอกเพ่ือ
เชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาตอบท่านถ้าเขาไม่มาเขาก็ต้องตอบหนังสือมา
เป็นลายลักษณ์อักษร คือการทำหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพราะผมนั้นก็อยู่ใน อบจ.มานานนะครับ แล้วก็เคยเป็น
ประธานสภา มาผมก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกใหม่ ๆ ว่าการทำหน้าที่
ตรงนี้นะครับ ท่านทำแบบสอบถามไปถามแขวงการทางไปถามกรม
ชลประทาน ซึ่งให้ประธานสภาทำเรื่องไปนะครับ แล้วก็บอกเขาให้เขา
มาตอบในสภา ทำได้ครับถ้าท่านมาถามฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดถามของแขวงการทางนั้น  ก็ตอบให้ เขาไม่ได้
เพราะฉะนั้นท่านทำแบบสอบถามเพ่ือให้ประธานสภานั้นทำเรื่องส่งไป
หาหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เขามาตอบในสภาได้นะครับ นี่คือเป็น
หน้าที่ของฝ่ายสภานะครับ เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านสมาชิก ด้วย
ว่ามีท่านมาถามแต่เรื่องอ่ืน ๆ บางทีก็เตรียมตัวตอบไม่ทันเหมือนกัน 
แม้แต่หน่วยงานของเราเอง บางครั้งก็ไม่ได้ค้นมาว่าเรื่องที่ท่านถามนั้น
จะทำอย่างไรจะแบบไหนนะครับ ก็ตอบกันแบบนึกได้ก็ตอบนะครับ
เพราะถ้าท่านถามแบบ ๆ กระทู้ถามมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ค้นมาว่าจะทำ
อย่างไรจะตอบท่านอย่างไร ท่านจะถูกต้องตามระเบียบนะครับ              
ต้องขอขอบพระคุณท่านที่มีความเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนนะครับ              
ผมก็ชี้แจงท่านได้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่านวรวุฒิ จิตร์จันทึก ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่าน
ครับผมวรวุฒิ จิตร์จันทึก ครับเขต 2 อำเภอบ้านเขว้าครับ มีเรื่องที่
จะแจ้งให้ท่านนายกฯ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหลุบโพธิ์ – 
หนองกระทุ่มครับ หรือเส้นนี้เรียกว่าป้ายแดงครับ พอดีหนังสือนี้ทาง
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ก็ส่งมาแล้วนะครับ ก็อยากให้ท่านเร่งซ่อม          
ให้หน่อยครับ พอดีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมากครับ แล้วก็ฝาก
ซ่อมไฟส่องแสงสว่างด้วยครับ พอดีไฟดับแล้วก็แสงสว่างไม่เพียงพอ   
นะครับ บางทีรถมาจากที่อ่ืนจะไม่เห็นหลุมนะครับ เพราะว่ามันมืดครับ
อาศัยแต่ไฟรถก็มองไม่ชัดเท่าไหร่ ก็อยากให้ท่านเร่งดำเนินการซ่อมไฟ
แสงสว่างให้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ 

/นายสุขสันต์... 



๒๓ 
 

นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายสมชาย จริยานันทกุล  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ  
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายสมชาย จริยานันทกุล  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ  
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์  
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญท่านรองสมชายครับ 
 
ผมทำหนังสือมาแล้วเดี๋ยวรองประวิทย์ท่านจะสั่งการออกไปซ่อมแซม
ครับ ขอบคุณครับ 
ครับมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านรอง
สมชายนะครับ 
ครับบังเอิญท่านเลขาฯ พงค์ศักดิ์ มีเรื่องจะคุยกับสภาหน่อยครับ              
เชิญครับ  
เชิญท่านพงค์ศักดิ์ ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ท่านรอง
สมชาย เพ่ือนฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการผู้ร่วม
ประชุมทุกท่านครับ พอดีมีเรื่องที่จะนำเรียนสมาชิก แล้วก็ผู้บริหาร
เมื่ อวานได้ ไปดู พ้ืนที่ ของซับสีทอง เสร็จแล้ วก็มี เรื่ องเกี่ ยวกับ           
ตัวเมืองเราที่น้ำท่วมเขาคุยกันเรื่องของขุดดินขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการรับน้ำ เสร็จแล้วก็นัดกันเมื่อเช้าอยู่ที่จวนผู้ว่าท่านนายกฯ ด้วย
พอดีท่านนายกฯ เรามีภารกิจผมก็เลยนำเรียนปรึกษากันเอามา
รายงานในที่ประชุมเรื่องหนึ่งคือลำปะทาวล่าง ต้องฝากท่านดำรงพล
ลำประทาวล่างนี้ เราจะขุดอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าคิว ลำปะทาวบน
จะขุดอยู่ประมาณ 3 ล้านกว่าคิว แต่ว่าน้ำนี้ ถึงเวลามันก็เต็มแล้วล้น
สปริงเวย์อยู่ดีก็คุยกันเลยเพ่ิมประตูน้ำเพ่ือจะป้องน้ำตอนหน้าฝน    
เพ่ือลดน้ำท่วมเข้าเมือง อันนี้อันที่ 1 อันที่ 2 ทางที่ปรึกษาแสนคีรี    
เขาฝากไปเรื่องหนึ่ งเรื่องของแก้งคร้อ  ตรงโคกกรุง มาหลุบคา          
มาหนองไผ่ไปถึงบ้านคู มันแล้ง ๆ ก็เลยคุยปรึกษาเรื่องของทำฝายกั้น
น้ำวางท่อ ตอนนี้กรมพลังงานทดแทน เขาเห็นด้วยกับเราเดี๋ยวเราจะ
ทำแผนแล้วก็ทำประชาคม เลยเรียนท่านสมาชิกในพ้ืนที่ทั้งโคกกรุง               
ทั้งนาหนองทุ่ม แล้วก็ทางซับสีทอง คุยกับท่านผู้ว่าฯ และท่านผู้ว่าฯ   
ก็จะไปเป็นประธานด้วย เพราะฉะนั้นวันนั้นน่าจะสมบูรณ์แบบโดยจะ
ทำงบประมาณในปี 2567 ซึ่งเมื่อวานได้คุยกับรองอธิบดีกรมน้ำ              
กับชลประทาน ก็จะไปร่วมด้วยก็จะร่วมสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
เรื่องคนเรื่องไปออกแบบ เพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราจะมี 3 - 4 ปาร์ตี้
โดย อบจ. เพราะฉะนั้นน้ำท่วมเมือง อาจจะลดภาระได้เยอะและพ้ืนที่
รับน้ำพ้ืนที่ใช้น้ำด้านบน ก็มีประโยชน์มากอีกอย่างนายกฯ เราก็ซื้อ
เครื่องสูบน้ำระยะไกลด้วย เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะสัมพันธ์กัน
หมด เพ่ือนสมาชิกที่ที่อยู่ในพ้ืนที่ผมว่าวันนี้มันมีความสำคัญเพราะเรา
เดินหน้าเรื่องของชาวบ้านเรื่องของน้ำของท่าปัญหาความยากจน           
มันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเราขาดน้ำเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำสำคัญเรื่องถนน
หนทาง เรื่องพืชผลทางการเกษตร พวกนี้มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหมด 
จึงมานำเรียนในที่ประชุม ขอบคุณครับ 

 
/นายสุขสันต์... 



๒๔ 
 

นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายวรวุฒิ จิตร์จันทึก  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์  
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  ชื่นจิตร 
รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ คนที่ 1 
 

ครับเชิญท่านวรวุฒิ จิตร์จันทึกครับ  
 
ครับเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้ว
ก็ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมวรวุฒิ จิตร์จันทึกครับ
เขต 2 อำเภอบ้านเขว้าครับ ขออนุญาตสอบถาม ท่านเลขานายกครับ 
คือที่ว่าจะขุดลำปะทาวล่าง ลำปะทาวบนนะครับ ทีนี้อยากสอบถาม
ครับ ว่าเป็นงบประมาณของหน่วยงานไหนครับ ที่ว่า 2 ล้านกว่าคิว
เกือบ 3 ล้านกว่าคิวครับ เพราะว่าที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าช่วงนี้การ
ปะปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิใช้น้ำลำปะทาว เป็นน้ำดิบเพ่ือผลิตน้ำ
ปะปาให้ชาวชัยภูมิใช้นะครับ  ในส่วนที่ของการปะปา บ้านเขว้า              
นะครับ ที่เขาดำเนินการโครงการอยู่ยังไม่เสร็จครับ ก็เลยเป็นห่วงเรื่อง
น้ำปะปา ที่ชาวจังหวัดชัยภูมิ ชาวอำเภอเมืองครับ จะได้ใช้ก็อยากให้
วางแผนการขุดลอกให้ดีครับ กลัวน้ำไม่มีใช้น้ำประปา ไม่มีใช้ ผมมี
เรื่องเรียนที่ประชุมให้ทราบครับ ขอบคุณครับ  
เชิญท่านเลขาพงค์ศักดิ์ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฝ่ายบริหาร               
เพ่ือนสมาชิก และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับการประชุมทุกท่านเมื่อ
สักครู่ท่ านได้ถามเรื่องงบประมาณอยู่กรมไหน  กระทรวงไหน                  
เงินงบประมาณโดยการตั้งงบ เงินจะมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานตอนนี้ ดร.บรรจง เป็นหัวหน้าอยู่สำนักงานอยู่ตรง
แก้ งคร้อ  อยู่ ใน พ้ืนที่ ของท่ าน  สจ.จริยา  สำนักงานเขาอยู่นั้ น                          
เขาจะเพ่ิมปริมาณเรื่องของการผลิตไฟฟ้าด้วย ก็เดี๋ยวจะได้เอาที่ท่าน
ฝากไปจะนำเรียน ตอนประชาคมอาจจะเชิญท่านผู้ว่าฯ เป็นประธาน
นายก อบจ. เราด้วย สมาชิก ผู้ใหญ่ กำนัน น่าจะหลายหลายร้อย       
วันประชาคม ว่ามันสำคัญตอนนี้กรมชลประทาน ก็เอาด้วยกรมน้ำ             
ก็เอาด้วยมันมากกว่า ถ้าเราเอาดินขึ้นทั้งหมด 5 ล้านกว่าคิว เราก็ได้
น้ำเพ่ิม 5 ล้านกว่าคิว แต่สำคัญคือเราได้ประตูน้ำด้วย ได้พ่องน้ำ         
ตอนเข้าเมืองสมมุติว่าฝนมา เรารู้ว่าฝนมาเราเปิดน้ำทิ้งซัก 3 ล้าน      
4 ล้านคิวลงมาก่อนพ่องน้ำลดในการ น้ำท่วมเมืองน้ำขอบอกว่าเยอะ
จริง ๆ ก็อยู่ประมาณ 5 ล้านคิวตกระลอกหนัก ๆ นะหนักจริง ๆ        
อยู่ประมาณ 5 ล้าน แต่เรามีประตูน้ำเรารับ 5 ล้าน เราเปิด 5 ล้าน         
มันสามารถผลิตน้ำผลิตไฟ แล้วก็เก็บน้ำได้เพ่ิมตัวเมืองเราก็ปลอดภัย
ขึ้นก็เป็นที่น่าพอใจมาก วันนี้ที่คุยกันครับ ขอบคุณครับ 
ครับมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ มีไหมครับ     
ถ้าไม่มีนะครับ ประธานจะนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 4 
ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 นะครับ ปิดประชุมครับ   

ปิดประชุมเวลา             16.20 น. 

/รายงาน... 



๒๕ 
 

 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
ครั้งที่  3  ประจำปี พ.ศ.2566  วันพุธที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

      
                                                                              

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุมครั้งนี้   
ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 

 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
    (นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ) 
 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
               (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


